

“หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อนี้ในนามของโมเดลความสำเร็จของเกษตรกร ภายใต้การสนับสนุนของพี่ใหญ่ในวงการเกษตรอุตสาหกรรม อย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 เป็นโครงการฯ ที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ยากไร้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวทางการปฏิรูป

วันนี้ผ่านมา 38 ปี เกษตรกรทุกคนได้พิสูจน์แล้วว่าแนวคิดที่ว่าเป็นจริงได้ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันของเกษตรกรและบริษัท จนที่นี่พัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมสมบูรณ์แบบ สามารถจัดตั้งให้หมู่บ้านเป็นนิติบุคคล ในนาม “บริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด” ที่บริหารจัดการกันเองด้วยฝีมือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้ และมีกำลังพอที่จะช่วยเหลือชุมชนรอบข้างให้พัฒนาเช่นกัน ขณะเดียวกันยังต่อยอดความสำเร็จกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุคคลภายนอกเข้าดูงานด้านระบบบริหารจัดการ



“หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” โมเดลสร้างอาชีพ 38 ปีความสำเร็จ พลิกเกษตรกรคนเก่งสร้างธุรกิจยั่งยืน

ที่ดินสู่ภาครัฐในปี 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย

ด้วยแนวคิดการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้มิฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อทำอาชีพเลี้ยงสุกรควบคู่กับการเพาะปลูก โดยมีบริษัททำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในอาชีพอย่างยั่งยืน เริ่มจากซีพีเป็นผู้รวบรวมที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้ เป็นแปลงขนาดใหญ่จำนวน 1,253 ไร่ เพื่อนำมาจัดสรรเป็นแปลงขนาด 24 ไร่ ให้กับเกษตรกร 50 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองหว้าและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีฐานะยากจนไร้ที่ดินทำกินที่เข้าร่วมร่วมเป็นเกษตรกรในโครงการ ขณะที่ซีพีเอฟ ทำหน้าที่ที่พี่เลี้ยงที่คอยให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งรับผิดชอบด้านการตลาดให้ด้วย และไม่ลืมที่จะสอนวิธีบริหารจัดการทางด้านบัญชี การเงิน และเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่เกษตรกรทุกราย จนเกษตรกรทั้งหมดสามารถจ่ายเงินกู้ยืมจากธนาคารหมดภายใน 10 ปี และได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมด พร้อมพัฒนาอาชีพเป็นลำดับมาโดยตลอด



• ภัคดี ไทยสยาม

วิถียั่งยืนฉบับนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของเกษตรกรหนองหว้า โดยมี ภัคดี ไทยสยาม ประธานกรรมการบริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด เป็นผู้บอกเล่าความสำเร็จตลอด มาว่าเกิดจากการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ “วิถีพอเพียง” หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าได้นำแนวความคิดนี้มาใช้ในการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิด



ทำให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกษตรกรได้มีชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องผลผลิตและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้นำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีการนำระบบ 5S เข้ามาช่วยในการจัดการทั้งพื้นที่สวนกลางและภายในโรงเรือนสุกร จนประสบความสำเร็จสามารถคว้ารางวัล 5S ระดับประเทศ จากงานประกวด Thailand 5S Award 2012 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ด้วย



พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา” ภัคดี บอก ปัจจุบันหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้ามีจำนวนเกษตรกรรวม 35 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยจากการเลี้ยงสุกรอยู่ที่ 80,000 บาท

วันนี้หมู่บ้านของเรามีความเข้มแข็งทั้งด้านอาชีพ

ความร่วมมือของชุมชน

รวมถึงมีการพัฒนาทุกด้านอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีซีพีและซีพีเอฟเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา จนสามารถสร้างความยั่งยืน บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจ และเปิดรับสิ่งใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Diamond Award ขณะเดียวกัน เกษตรกรทุกคนต่างช่วยกันคิดโครงการเพื่อความยั่งยืนมากมาย เช่น โครงการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบฟาร์ม โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน โครงการตัดผมเพื่อน้อง โครงการดูแลผู้สูงอายุ โครงการเงินออม โครงการปฎิบัติอินทรีย์ บันเเม็ด โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น “วันนี้หมู่บ้านของเรามีความเข้มแข็งทั้งด้านอาชีพ ความร่วมมือของชุมชน รวมถึงมีการพัฒนาทุกด้านบนพื้นฐานความยั่งยืน พวกเราภูมิใจที่หมู่บ้านฯได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาศึกษา ดูงานด้านการเกษตร และยังเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการดำเนินงานระบบ 5S ทำให้เราต้อง

ต่อเดือน จำนวนแม่พันธุ์รวม 7,200 ตัว มีพ่อพันธุ์สุกร 120 ตัว ใช้วิธีการผสมเทียมทั้งหมด ทำให้ที่มีผลผลิตลูกสุกรไม่ต่ำกว่า 150,000 ตัวต่อปี นอกจากนี้ เกษตรกรแต่ละรายยังมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามความสนใจของตนเอง ทั้งการเพาะเห็ดฟาง สวนมะม่วง สวนยางพารา และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยทุกอาชีพมีการรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรไทยที่มีการรวมกลุ่มกันผลิตและบริหารงานกันเอง โดยมีซีพีและซีพีเอฟเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา จนสามารถสร้างความยั่งยืน บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจและเปิดรับสิ่งใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง